

--->>เวียดปวตหัววัยกะเตาะ หนีเรียนฮาวดชาอ๋อนไซว้ออฟ...

นำเสนอเมื่อ : 25 ก.ย. 2552

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์



นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่ายจากงานประกวด "มิสทีน" แต่สำหรับหลายครั้งเจ้าหญิงคือ "มิสเวียดนาม" กับเวทีระดับโลก สิ่งนี้จึงเรียกได้โดยย่อ แม้ไม่มีเวทีระดับโลกใหญ่ๆในประเทศคอมมิวนิสต์เวียดนาม 20 ปีหลังรับอิทธิพลจากตะวันตกไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคม



Photo Courtesy of VNExpress, TinTuc Online

เวียดนามเอ็กซ์เพรส -- ทุกอย่างกำลังเป็นหัวข้อคำนิยมที่นักวิจารณ์ระดับมัธยมศึกษาประกาศความสวยงามงาม จนกระทั่งทำให้การเรียกดอว์ล่า และมิสทีนเวียดนามได้แก่คำขวัญ เพราะไม่มีอำนาจแห่งพระ และเรียกชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมเอาใจใส่ต่อปัญหา

และนี่คือการประกวดความงามจากหลากหลายเวที ทั้งการประกวด "ซูเปอร์เวียดนาม" (School Envoy) ดิฮงฮวีทึน (Miss Hgt VTeen) หรือ มิสทีนเวียดนาม (Miss Teen Vietnam) ซึ่งได้พบว่าในแต่ละปีมีนักเรียนสาวในระดับมัธยมศึกษาปลายนับหมื่นๆ เข้าร่วมประกวดกัน

การประกวดความงามและความงามและเวทีหลากหลายเวที แต่ก็ยังมีเกณฑ์ต่างๆ กัน คือ มองหาหนุ่มสาววัยรุ่นน่าตาดี หน้าดี และมีความสามารถในการแสดงออก

และปัญหาที่คือ การประกวดมีการรวมการที่ยาวนานมาก ทำให้นักเรียนไม่เป็นที่เรียน ต้องใช้เวลาที่คอย และคุ้นเคยกับเวทีประกวดมากกว่าการเรียน

การประกวด "มิสทีน" (Dancing Contest for Teenagers 2009) ปีนี้ซึ่งจัดเป็นที่ 3 ติดต่อกัน มีวัยรุ่นเวียดนามเล่นกีต้าร์ร่วมแข่งขันถึง 200 ชิ้น ทำให้คัลเลอร์ของการประกวดมีสมาชิกเพิ่มเป็นเกือบ 10,000 คนในขณะนี้

การประกวดมิสทีนเวียดนาม 2009 เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.นี้คือ เวทีประกวดใหญ่โตที่สุดสำหรับสาววัยรุ่นของประเทศ ครอบคลุมชายจะจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน

การประกวด "ซูเปอร์เวียดนาม" เพื่อหาสาวงามและหนุ่มหล่อ เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนทั่วประเทศ เริ่มมาหลายเดือนแล้ว และจะตัดสินรอบสุดท้ายในเดือน พ.ย.



ได้ใช้ความสวยความงามมาช่วยดึงดูด หน่อฮง และได้แสดงออก แต่ผู้ปกครองเป็นห่วง โรงเรียนเป็นกังวล และ กำลังเป็นเรื่องปวดหัวในระดับชาติ



ทุนนิยมพิชิตจิตใจ เริ่มมาจากการประกวดสาวงามขวัญใจโทรทัศน์ที่ถือชื่อไว้สักอย่างเมื่อ 2-3 ปีก่อน ปีที่แล้วจัดเป็น Miss Teen Vietnam ครั้งปฐมฤกษ์ วันข้างหน้าจะมี Miss Teen Vietnam World ก็ได



เวทีมิสทีนเวียดนามเป็นที่มาของเสียงวิจารณ์หมื่นๆ ทั่วประเทศ ยังมีอีกหลากหลายเวทีสำหรับวัยรุ่นเวียดนาม แต่การเข้าประกวดหมายถึงต้อง "มิสทีน" และองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ก็จะประเมิน



การประกวด Hot VTeen 2009 เริ่มขึ้นวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมานี้ แต่รอบสุดท้ายจะมีขึ้นในเดือน ม.ค.ปีหน้า และระหว่างนี้ผู้เข้าประกวดจะต้องร่วมทำกิจกรรมหลายต่อหลายอย่าง ในแต่ละปียังมีมีการประกวดสาวงาม เพื่อเป็นตัวแทนโฆษณาตัวแทนและชื่อเสียงสำหรับวิทยุในอีกหลายสื่อ การประกวดแต่ละครั้งก็แล้วสาวงามไม่ต่างกัน ผู้ที่เป็นที่รักที่สุดไม่ว่าใครก็ชื่นชอบแต่ผู้ปกครอง และที่ที่ผู้ชอบกับโรงเรียนก็ต้องแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าประกวด



การประกวด Miss Teen Vietnam 2009 วงแหวนทุกขณะ แต่กว่าจะถึงวันมีสาวสวยที่เข้าประกวดอยู่หลายร้อยคนก็เลยผ่านไปกว่า 1,000 จากผู้สมัครทั้งหมดนี้ จากระดับจังหวัดและนคร จนถึงระดับประเทศ



"นางงาม" ผู้ปกครองรายหนึ่งกล่าว หากเธอมีกิจกรรมการที่นานเท่าเช่นนี้ก็จะไม่โตกลางวันที่กำลังเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 เข้าประกวดอย่างนั้นเอง เพราะต้องเดินทางบ่อย แม้ผู้จัดจะได้ออกญาจากโรงเรียนให้แล้วก็ตาม ผู้ปกครองรายนี้กล่าวอีกว่า การประกวดได้ทำให้ลูกสาว ทั้งคน ทั้งร้อง หัดเดิน หัดกิน ทุกวัน แทนจะไปได้ทำอย่างอื่นๆ การที่ชักรวมให้หันมาสนใจได้ก็มาเล่นเรียนทำโดยอาศัยแล้ว การประกวด "ซูเปอร์เวียดนาม" มีการระดมผู้สมัครคนละเจ็ดหัดต่างๆ เพื่อจะได้ "มิสทีน" ของโรงเรียนให้ประเทศอย่างจริงจัง และ ฝ่ายบริหารของโรงเรียนเอง ได้แต่ทำปริญญ์ เพราะไม่มีอำนาจจะไปหาขอใบได้



สาวสวยหนุ่มดีกำลังประชันขันแข่งในระดับชาติ ที่จัดขึ้นในเวลาไล่ฉิวที่หลายเดือนก่อน ที่นั่นสาวมัธยมปลายสมัครเข้าประกวดหลายพันคน



น้องคนหนึ่งที่ตามมาจากการประกวดเมื่อปีที่แล้ว ภาพของเธออ่อนอ่อนอ่อนเหมือนดอกไม้ ทำอาชีพขายตามวงของ เธอพร้อมจะขึ้นเวทีที่โตทุกเมื่อ...การเรียนเป็นเรื่องของไปแล้ว



สาวน้อยอีกคนนี่ ปีที่แล้วเรียนชั้น ม.5 มาจาก Miss Teen Vietnam 2008 ปีนี้เธอก็โตดวงกับอีกครึ่ง



ผู้ปกครองหลายคนมอง ทั้งคน ทั้งร้อง ซู่ซู่ เต็มๆ ทั้งเรียน เหมื่อนคนบ้า ทำการบ้านอย่างหนักก็ขอทีวีไว้ สำหรับดูฟุตบอล... กว่าจะออกสาวสวยได้ขนาดนี้ อันเหน็ดเหนื่อยกันนะ ทำเป็นเล่น



นายเหวียนเวี๋กุก (Nguyen Duy Phuoc) ผู้อำนวยการโรงเรียนใน จ.ด่งนาย (Dong Nai) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ควรจะดำเนินการเชิงรับผิดชอบ

นายผู้ก่อตั้งโรงเรียนประกวดของสตรีก๊อญฮือเอี๋ฮวาระฮือฮ้าง นักเรียนคนหนึ่งชื่อของโรงเรียนแห่งนี้คือ เหวียนเจาง (Huynh Trang) ได้เป็นเจ้าของมงกุฎมิสทีนเวียดนามเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเองได้รับประโยชน์หลายอย่าง และขณะเดียวกันก็เป็นแรงกระตุ้นให้หนุ่มๆมาอยาก



เป็นขวัญใจเพื่อนฝูง ขวัญใจคุณครู เป็นแก้วตาของใจของทุกคนแน่นอน แต่ในขณะที่ยุคอย่างเร้นเมื่อผ่านไป



และเริ่มมีคำขานชื่นมามว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาควรจะทำอะไรก่อนถึง? หรือว่าถูกภาพวาดภาพออกตอน จนเริ่มเป้าหมายหลักการการดำเนินไปเป็นผลแล้ว?



เรื่องมีรถคุณครูสองคนขี่มอเตอร์ไซด์ มีทั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งเห็นด้วย แต่ทุกคนเห็นพ้องกันเรื่องหนึ่งคือ หน้าที่สำคัญของนักเรียนก็คือการศึกษาเล่าเรียน ถ้าหากจะมีการประกวดอะไรก็ตามที่ควรจะใช้เวลาให้ถึงฝั่ง และออกกิจกรรมของเหล่านักศึกษา บรรดาคุณครูเห็นพ้องกันก็ถึงกับมีเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำวิธีใด ด้วยภาพนี้ หรือ การแสดงต่างๆ เป็นผลในทางลบต่อนักเรียนที่เข้าประกวดอย่างแน่นอน



"ฮวียนเจาง" สาวน้อยปีที่ 6 จ.ด่งนาย กลายเป็น Miss Teen Vietnam คนแรกของประเทศเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้เป็นสาวงามพาวชั่น รุ่นน้องที่โรงเรียนกำลังศึกษา



สาวคนนี้ "เทรียนเอี๋ฮือ" เรียนอะไรก็ไม่จบ แต่ได้เป็น "ฮือก๊อญฮือ" เข็มทองฉบับ!



<http://www.phatlung.com/music/playnowmusic.php?id=2074>